

Số: /BC-KTĐ4A

Đồng Tháp, ngày tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO

Sơ kết công tác thi đua - khen thưởng 06 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân Tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và theo nội dung đăng ký giao ước thi đua năm 2020 của các cơ quan, đơn vị; Khối thi đua 4A (gọi tắt Khối 4A) báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua 06 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020, như sau:

Phần I

Tình hình tổ chức thực hiện phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2020

I. Thi đua thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị

Trong 6 tháng đầu năm 2020, các cơ quan thành viên Khối 4A tích cực thi đua thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị cơ quan. Tổ chức đăng ký chỉ tiêu thi đua trên nhiệm vụ trọng tâm của ngành và danh hiệu thi đua (Chi tiết xem phụ lục 1).

- Các cơ quan chủ động tham mưu UBND Tỉnh ban hành các kế hoạch, chương trình thực hiện nhiệm vụ trong cam kết hành động, tham mưu UBND Tỉnh thực hiện nhiệm vụ từng lĩnh vực kinh tế- xã hội. Một số kết quả nổi bật trên từng lĩnh vực như: tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Đồng Tháp với Câu lạc bộ Bất động sản TP. Hồ Chí Minh trong chương trình “Caravan kết nối đầu tư giữa tỉnh Đồng Tháp với CLB”; mời gọi doanh nghiệp đến nghiên cứu, đầu tư dự án trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp; ký kết hợp tác toàn diện giữa UBND Tỉnh và Trường Đại học Bách Khoa (ĐH Quốc gia TPHCM); hỗ trợ và nhân rộng 02 ngành hàng chủ lực; các hoạt động xuất nhập khẩu; xử lý ô nhiễm môi trường, giải quyết sự cố công trình xây dựng, quy hoạch đô thị, đặc biệt các hoạt động hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sau đại dịch Covid-19,...

- Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch cải cách hành chính của UBND Tỉnh và cụ thể hoá triển khai thực hiện tại từng cơ quan, đơn vị. Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đều trả trước và đúng hẹn, chưa có hồ sơ trễ hẹn.

II. Thi đua thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; xây dựng hệ thống chính trị

1. *Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước*

- Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo UBND tỉnh Đồng Tháp về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn Tỉnh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch covid-19 theo Chỉ thị số 11-CT/TTg ngày 04/3/2020.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 121-KH/ĐUK ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 126-KH/ĐUK tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội cơ sở.

- Triển khai thực hiện Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng.

- Hầu hết các cơ quan thành viên Khối ban hành đã ban hành Kế hoạch về thực hiện theo dõi thi hành pháp luật, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong từng lĩnh vực ngành, triển khai đến các phòng và đơn vị trực thuộc thực hiện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao đối với các lĩnh vực quản lý của ngành để tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến công chức, viên chức và tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Tổ chức có hiệu quả, có cách làm hay để tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

- Có 8/8 cơ quan thành viên Khối ban hành kế hoạch về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan đã tham dự Hội nghị Nghiên cứu học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nội dung “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Đồng thời, một số cơ quan đã tổ chức tại cơ quan và một số phổ biến nội dung chuyên đề đến đảng viên, công chức, viên chức biết và viết kế hoạch nêu gương, bản đăng ký học tập¹. Nội dung bản cam kết và kế hoạch nêu gương cũng là cơ sở để đánh giá chất lượng đảng viên, công chức, viên chức cuối năm 2020 và làm cơ sở xét khen thưởng về thực hiện phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), lãnh đạo các cơ quan tham dự chương trình cầu truyền hình về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Một số đơn vị tổ chức hội nghị triển khai đề cương Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và tổ chức

¹ Các cơ quan phổ biến trong Chi bộ, Sở KH&CN tổ chức 01 buổi hội nghị học tập cho toàn thể công chức, viên chức của ngành

cuộc thi tìm hiểu về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến toàn thể đảng viên trong đơn vị.²

3. Công tác xây dựng Đảng

Cấp uỷ các cơ quan thành viên thực hiện chế độ sinh hoạt lệ nghiêm túc đúng theo quy định với chất lượng ngày càng được nâng lên; công tác bồi dưỡng phát triển đảng viên, công tác kiểm tra giám sát được chú trọng và đạt yêu cầu kế hoạch đề ra. Tình hình tư tưởng của đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ chưa có diễn biến phức tạp, toàn thể đảng viên thực hiện tốt việc chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực đóng góp xây dựng cơ quan và Đảng bộ được.

Hưởng ứng Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 24/3/2020 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc Phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các cơ quan thành viên³ đã xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng nhằm chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Đa số các Chi bộ, Đảng bộ các thành viên Khối 4A đã tổ chức thành công Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2020-2025 như Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giao thông Vận tải, Sở Công thương, Ban Quản lý Khu kinh tế, Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư (đã đại hội các Chi bộ, chuẩn bị cho Đảng bộ),...

4. Kết quả hoạt động của đoàn thể

- Phối hợp cùng chính quyền tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 theo quy định Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 01/2016/TT-BNV của Bộ Nội vụ, Lãnh đạo từng cơ quan và Ban chấp hành Công đoàn đã ký kết giao ước thi đua tại đơn vị; Lãnh đạo các phòng, đơn vị cũng tham gia ký kết giao ước thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan.

- Ban Chấp hành Công đoàn đã tổ chức triển khai các phong trào thi đua đến các công đoàn viên và các công đoàn viên đăng ký thực hiện nhằm tạo điều kiện để các công đoàn viên tham gia các hoạt động thể thao, văn nghệ do Công đoàn viên chức tổ chức, phối hợp tổ chức nhân dịp Mừng Đảng-Mừng Xuân,...

- Công đoàn luôn chăm lo đến đời sống của đoàn viên và người lao động như tặng quà Tết, tổ chức hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, thăm hỏi công đoàn viên và thân nhân công đoàn viên ốm đau, hiếu, hi. 100% Công đoàn tham gia ủng hộ các quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19, mái ấm công đoàn, phòng chống thiên tai, trong đó nổi bật là Công đoàn, Chi đoàn Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư đã tổ chức tặng quà, vận động và đề xuất xây dựng nhà cho công đoàn viên trong thời gian khó khăn (ảnh hưởng của Covid 19 và gia đình khó khăn,...).

- Các đoàn thể tổ chức tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên ý nghĩa của các ngày lễ lớn của đất nước như: ngày thành lập Đảng 3/2, ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3, ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4, ngày

² Sở KH&CN tổ chức 01 buổi hội nghị học tập cho toàn thể công chức, viên chức của ngành nhân ngày 18/5/2020; Sở Công thương tổ chức Hội thi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh, nội dung xoay quanh các vấn đề về lịch sử thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, các Nghị quyết, chủ trương của Đảng.

³ Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương

truyền thống ngành khoa học và công nghệ 18/5, ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại 19/5, sinh hoạt chuyên đề về 6 bài học lý luận chính trị...; tuyên truyền đến Đoàn viên Chi đoàn nâng cao cảnh giác trước âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, phòng chống tệ nạn xã hội, về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính,...

- Đoàn viên, thanh niên không ngừng ra sức học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ. Nhiều đoàn viên được học tập bồi dưỡng trình độ chính trị, kiến thức quản lý nhà nước, đạo đức công chức công vụ, kỹ năng lãnh đạo quản lý, kiến thức chuyên ngành,... phục vụ tốt nhiệm vụ chuyên môn. Tích cực tham gia các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ do bộ ngành và tỉnh tổ chức, các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng,... Đoàn viên cũng chủ động tự trang bị kiến thức thông qua sách báo, mạng internet để nâng cao hiểu biết.

III. Thi đua thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng

1. Công tác xây dựng, ban hành các văn bản để chỉ đạo, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng

- Trong 6 tháng đầu năm, Khối thi đua 4A, đã tổ chức lấy ý kiến của các đơn vị thành viên trong khối để ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua, Quy chế hoạt động 4A và Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Khối thi đua 4A.

- Triển khai thực hiện Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng, và Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 03/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Đồng Tháp. Các cơ quan thành viên Khối đã và đang xây dựng Quy chế thi đua, khen thưởng, kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng xét sáng kiến của đơn vị mình để từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của các Hội đồng, đưa phong trào thi đua tại đơn vị ngày càng đi vào chiều sâu.

- Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 21/01/2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020, Kế hoạch số 109/KH-KTĐ4A của Khối 4A, các cơ quan thành viên Khối đã ban hành kế hoạch về phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2020, triển khai đến toàn thể công chức, viên chức nội dung kế hoạch gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Bên cạnh đó, một số cơ quan cũng ban hành Kế hoạch thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, phong trào thi đua “Phát triển sản phẩm du lịch Đồng Tháp gắn với xây dựng thương hiệu và hình ảnh địa phương”, phong trào thi đua “Hỗ trợ, phát triển sản phẩm OCOP gắn với liên kết tiêu thụ” đến từng cán bộ công chức, viên chức, người lao động đến nay đã có nhiều cá nhân đăng ký sáng kiến thi đua, phong trào thi đua “chuyên môn giỏi”, phong trào thi đua toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc ...

2. Công tác tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua

Sau khi ban hành các kế hoạch phát động phong trào thi đua, các cơ quan đã tổ chức triển khai đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động và tổ

chức đăng ký tham gia các phong trào thi đua thường xuyên và chuyên đề. Hầu hết công chức, viên chức, người lao động đều hăng hái đăng ký tham gia phong trào thi đua.

3. Kết quả phát hiện, giới thiệu, đào tạo, bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến của cơ quan, đơn vị

- Việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến tiếp tục được duy trì và có những đổi mới trong công tác chỉ đạo, tổ chức cũng như về nội dung và hình thức. Lãnh đạo các cơ quan luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao đối với công tác điển hình tiên tiến, ban hành mới các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến bám sát vào kế hoạch của Ủy ban nhân dân Tỉnh. Từ đó, khuyến khích, động viên đội ngũ công chức, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, ra sức hưởng ứng phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

- Thực hiện Kế hoạch hội nghị điển hình tiên tiến Khối 4A, các cơ quan đã tổ chức bình xét 5 cá nhân có thành tích tiêu biểu nhất tham dự hội nghị điển hình tiên tiến Khối 4A, 01 cá nhân điển hình tiên tiến tham dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Đồng Tháp lần thứ VI, năm 2020.

- Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2017 -2020, các cơ quan đã quán triệt, phổ biến nội dung Kế hoạch đến các công chức, viên chức và người lao động. Một số đơn vị tổ chức bình chọn và nêu gương điển hình tiên tiến cho tập thể và cá nhân có mô hình mới trong thực hiện nhiệm vụ, tăng hiệu quả trong công việc, để được tặng Giấy khen Giám đốc Sở, Bằng khen của Bộ⁴, Chủ tịch UBND Tỉnh.

4. Công tác khen thưởng

Trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác khen thưởng chưa tổ chức bình xét, chủ yếu là kết quả thi đua khen thưởng công nhận danh hiệu cho tập thể và cá nhân năm 2019.

+ Tặng Cờ thi đua cho Sở Khoa học và Công nghệ về thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua của Khối, Cụm năm 2019 tại Quyết định số 40/QĐ-UBND.KT ngày 25/02/2020.

+ Tặng Bằng khen cho Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Giao thông và Vận tải tại Quyết định 41/QĐ-UBND.KT ngày 25/02/2020.

+ Tặng Bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất trong thực hiện nhiệm vụ và phong trào thi đua.

5. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về công tác thi đua, khen thưởng

- Trong 6 tháng đầu năm 2020, qua báo cáo các cơ quan thành viên Khối 4A, chưa có trường hợp khiếu nại, tố cáo về công tác thi đua, khen thưởng xảy ra tại đơn vị.

⁴ Sở Tài nguyên và Môi trường có 02 cá nhân được Bộ trưởng tặng Bằng khen

- Công tác về lưu trữ hồ sơ thi đua, khen thưởng được tổng hợp và lưu thành bộ hồ sơ riêng, thuận tiện cho việc tìm kiếm và tránh thất lạc.

IV. Đánh giá, nhận xét

1. Thuận lợi

- Các quy định mới về thi đua, khen thưởng được cập nhật kịp thời đảm bảo phù hợp với tình hình hiện tại.

- Các thành viên trong Khối thi đua 4A phối hợp tốt trong việc đóng góp ý kiến ban hành các văn bản hoạt động của Khối và triển khai nhiều phong trào trong từng cơ quan.

2. Khó khăn, hạn chế

- Do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, đã ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động tập trung đông người nên việc triển khai các hoạt động phong trào có mặt còn hạn chế.

- Việc tổ chức các phong trào thi đua theo chuyên đề cho Khối còn hạn chế.

- Chưa có nhiều mô hình, sáng kiến, cách làm hay trong thực thi nhiệm vụ của đơn vị và việc bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến một số cơ quan chưa được phát huy.

3. Giải pháp khắc phục khó khăn

- Bám sát các kế hoạch, chương trình về công tác thi đua khen thưởng do Tỉnh phát động và nhiệm vụ hoạt động của cơ quan để xây dựng và triển khai phong trào thi đua chuyên đề phù hợp nhằm khuyến khích công chức, viên chức hăng hái tham gia và tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm phát hiện đề bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Phần II

Một số nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

1. Các cơ quan thành viên khối chủ động phối hợp với Đảng uỷ cơ sở, Công đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở tăng cường công tác thông tin tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và Pháp luật Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng đến từng công chức, viên chức;

2. Tham gia tập huấn thi đua, khen thưởng; Rà soát các quy định mới về công tác thi đua, khen thưởng cập nhật, sửa đổi, bổ sung Quy chế khối, Quy chế của từng cơ quan thành viên; phát động tổ chức các hoạt động trong Khối thi đua 4A.

3. Đẩy mạnh công tác cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, khắc phục các chỉ số cải cách hành chính chưa đạt; hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, nhiệm vụ cam kết với UBND Tỉnh.

4. Thực hiện hoàn thành tốt nội dung Kế hoạch thi đua, khen thưởng, các kế hoạch phát động phong trào thi đua đã phát động; Tổ chức phong trào thi đua chuyên đề cho Khối và xây dựng và nhân rộng và biểu dương, tôn vinh, khen thưởng những gương điển hình tiên tiến trong Khối 4A;

5. Triển khai xây dựng kế hoạch thi đua khen thưởng giai đoạn 2020-2025;

6. Tổ chức họp bình xét thi đua cuối năm của cơ quan, hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng đảm bảo đúng quy định; thực hiện đúng chế độ báo cáo công tác thi đua, khen thưởng.

7. Tổ chức tổng kết hoạt động thi đua khen thưởng và bình xét đơn vị dẫn đầu khối thi đua của Khối 4A./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ;
- Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh;
- Thành viên Khối 4A;
- Lưu: VT, VP.

**TM. KHỐI THI ĐUA 4A
KHỐI TRƯỞNG**

**PHÓ GIÁM ĐỐC
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Huỳnh Văn Quân**

Phụ lục 1
BẢNG TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ CHỈ TIÊU KHỐI THI ĐUA 4A
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-KTĐ4A ngày tháng năm 2020 của Khối thi đua 4A)

STT	Chỉ tiêu thi đua	Thời gian hoàn thành (dự kiến)
I	Sở Khoa học và Công nghệ	
1	Phấn đấu điểm chỉ số cải cách hành chính của Sở đạt từ 80 điểm trở lên	Tháng 11/2020
2	Dự thảo Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ	Tháng 6/2020
3	Hoàn thành và công bố kết quả tính toán chỉ số năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP)	Quý IV/2020
4	Tổng kết Chương trình xây dựng nhãn hiệu một số nông sản đặc thù tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2010 - 2015, định hướng đến năm 2020 và ban hành Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030	Quý II/2020 Đang thực hiện
5	Kế hoạch triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2020 – 2025	Quý I/2020 Đã ban hành
6	Xây dựng Kế hoạch và tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến của Khối thi đua 4A	Tháng 5/2020 Đã ban hành
7	Chủ trì, phối hợp với các thành viên trong Khối tham gia Hội thi tìm hiểu Luật Thi đua, khen thưởng	Tháng 6/2020
8	Tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2020 của Khối; trình hồ sơ khen thưởng đúng quy trình và thời hạn	Tháng 12/2020
II	Sở Giao thông - Vận tải	
1	Thực hiện cam kết hành động giữa các ngành với UBND Tỉnh - Đạt 280 điểm	Tháng 12/2020
2	Phấn đấu điểm chỉ số cải cách hành chính của Sở - Đạt từ 90 điểm	Tháng 11/2020
3	Thực hành tiết kiệm; chống tham nhũng, lãng phí – Đạt 50 điểm	Tháng 11/2020
4	Tổ chức học tập, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước - Đạt 50 điểm	Tháng 11/2020
5	Xây dựng, ban hành các văn bản để chỉ đạo, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng – Đạt 50 điểm	Tháng 4/2020
6	Phát động triển khai có hiệu quả phong trào thi đua thường xuyên, theo đợt, chuyên đề - Đạt 50 điểm	Tháng 4/2020
7	Xây dựng, ban hành các văn bản để chỉ đạo, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng – Đạt 50 điểm	Tháng 3/ 2020
8	Thực hiện quy định về khen thưởng – Đạt 50 điểm	Tháng 12/2020
III	Sở Xây dựng	

1	Chiến sĩ thi đua cơ sở: 18 cá nhân	
2	Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh: 03 cá nhân	
3	Cờ thi đua: 01 tập thể	
4	Tập thể đạt danh hiệu tập thể LĐXS: 04 tập thể	
5	Tập thể lao động tiên tiến: 16 tập thể.	
IV	Sở Giao thông Vận tải	
1	Thực hiện cam kết hành động giữa các ngành với UBND Tỉnh - Đạt 280 điểm	Tháng 12/2020
2	Phấn đấu điểm chỉ số cải cách hành chính của Sở - Đạt từ 90 điểm	Tháng 11/2020
3	Thực hành tiết kiệm; chống tham nhũng, lãng phí – Đạt 50 điểm	Tháng 11/2020
4	Tổ chức học tập, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước - Đạt 50 điểm	Tháng 11/2020
5	Xây dựng, ban hành các văn bản để chỉ đạo, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng – Đạt 50 điểm	Tháng 4/2020
6	Phát động triển khai có hiệu quả phong trào thi đua thường xuyên, theo đợt, chuyên đề - Đạt 50 điểm	Tháng 4/2020
7	Xây dựng, ban hành các văn bản để chỉ đạo, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng – Đạt 50 điểm	Tháng 3/ 2020
8	Thực hiện quy định về khen thưởng – Đạt 50 điểm	Tháng 12/2020
IV	Sở Công thương	
1	Giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp (giá 2010) đạt 11.125 tỷ đồng, tăng 8,86% so với ước thực hiện năm 2019	
2	Giá trị tăng thêm ngành thương mại (giá 2010) đạt 10.620 tỷ đồng, tăng 8,81% so với ước thực hiện năm 2019	
3	Giá trị sản xuất công nghiệp (giá 2010) đạt 68.940 tỷ đồng, tăng 9% so với ước thực hiện năm 2019	
4	Sản lượng điện thương phẩm: đạt 2.600 triệu kWh, tăng 6,56% so với ước thực hiện năm 2019, trong đó công nghiệp 1.269 triệu kWh, chiếm tỷ trọng 48,8%/tổng sản lượng điện	
5	Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ: đạt 101.100 tỷ đồng, tăng 13,04% so với ước thực hiện năm 2019	
6	Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa (không tính tái xuất xăng dầu): đạt 1.150 triệu USD, tăng 4,55% so với ước thực hiện năm 2019	
7	Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa: đạt 412 triệu USD, tăng 1,73% so với ước thực hiện năm 2019	
8	Phấn đấu điểm chỉ số cải cách hành chính đạt từ 80 điểm trở lên	
9	Tiếp tục hỗ trợ và nhân rộng 02 ngành hàng chủ lực (lúa gạo và xoài) gắn với truy xuất nguồn gốc	
10	Tham mưu trình Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển điện mặt trời trên mái nhà	
V	Ban Quản lý Khu kinh tế	

1	Phấn đấu điểm chỉ số cải cách hành chính của đơn vị đạt từ 80 điểm trở lên	
2	Đối với Khu công nghiệp Tân Kiên: Hoàn thành san lấp mặt bằng 50%, lấp đầy 20% đến 30% đất công nghiệp	
3	Đối với Khu công nghiệp Sông Hậu: Hoàn thành nhà máy xử lý nước thải, nâng tỷ lệ lấp đầy lên trên 90%	
4	Có ít nhất một dự án đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu	
VI	Sở Tài nguyên và Môi trường	
1	Cờ Thi đua Tỉnh: 01 tập thể	
2	Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc: 08 tập thể	
3	Danh hiệu tập thể lao động tiên tiến: 39 tập thể	
4	Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, ngành: 09 cá nhân	
5	Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở: 136 cá nhân	
6	Danh hiệu lao động tiên tiến: 534 cá nhân	
VII	Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư	
1	Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.”.	
2	Phát động thi đua trong toàn đơn vị gắn với các hoạt động lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước.	
3	Triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Kế hoạch xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư năm 2020.	
4	Cải tiến lề lối làm việc, đổi mới tư duy, năng động, sáng tạo, chủ động linh hoạt trong chỉ đạo điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực đơn vị phụ trách. Nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị, công chức, viên chức và người lao động. Tăng cường việc kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện.	
5	Tiếp tục động viên công chức, viên chức, đoàn viên Công đoàn và người lao động phát huy tính dân chủ, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, xây dựng đơn vị văn hóa, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm được cấp trên giao.	
6	Kiên toàn tổ chức, xây dựng Công đoàn và Đoàn Thanh niên cơ sở đạt vững mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động. Đẩy mạnh công tác giới thiệu đoàn viên Công đoàn ưu tú để Đảng bồi dưỡng kết nạp (ít nhất là 02 CĐV), tích cực góp phần tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan trong sạch - vững mạnh.	
7	Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị. Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách pháp luật đối với người lao động. Chăm lo thiết thực đến đời sống công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn và người lao động góp phần nâng cao, vị trí của tổ chức Công đoàn. Vận động Công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn, người lao động tích cực hưởng ứng các hoạt động	

	từ thiện xã hội, chăm lo giúp đỡ công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.	
8	Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện phong trào để rút kinh nghiệm, đồng thời thực hiện tốt các công tác bình xét khen thưởng trong đơn vị, kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích đảm bảo việc khen thưởng kịp thời, chính xác, đúng người, đúng việc, đúng thành tích.	
9	Để có cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao động và bình xét các danh hiệu thi đua cuối năm 2020 theo quy định. Yêu cầu các công chức, viên chức và người lao động đăng ký “Sáng kiến năm 2020” .	
10	Chỉ tiêu hoạt động dịch vụ du lịch các khu, điểm: phấn đấu năm 2020 đạt kết quả như sau: - Khu Du lịch Tràm Chim: tổ chức đón và phục vụ khách đến tham quan với tổng số là 105.000 lượt khách/năm (so với năm 2019 là 104.129 lượt khách/ năm). - Điểm hoạt động tại Bộ phận dịch vụ Du lịch Xẻo Quít: tổ chức đón và phục vụ khách đến tham quan với tổng số là 117.000 lượt khách/năm (so với năm 2019 là 116.328 khách/năm).	
VIII	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	
1	Phấn đấu năm 2020, tốc độ tăng trưởng toàn ngành nông nghiệp đạt 3,5%.	Tháng 12/2020
2	Trong năm 2020, trên toàn tỉnh có thêm 12 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới.	Tháng 12/2020
3	Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành. Duy trì chỉ số cải cách hành chính của đơn vị đạt từ 80 điểm trở lên.	Tháng 11/2020
4	Nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (sản xuất lúa áp dụng phương pháp sạ khóm (sạ cụm) bằng máy để giảm giá thành sản xuất hoặc mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ máy bay phun thuốc trên cây lúa).	Tháng 11/2020
5	Hoàn chỉnh bộ tiêu chí thi đua đối với các phòng nông nghiệp, phòng kinh tế huyện, thị xã, thành phố.	Tháng 5/2020
6	Phát động phong trào thi đua chuyên đề “Phát triển mô hình sản xuất lúa hữu cơ, lúa chất lượng cao, nông sản sạch gắn với liên kết tiêu thụ năm” 2020.	Tháng 12/2020
7	Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2016-2020 (xây dựng Kế hoạch và phân công tổ chức thực hiện).	Tháng 5/2020
8	Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn và các hoạt động của Khối thi đua 4A khi có phát động.	Trong năm 2020
9	Phấn đấu đạt Danh hiệu Lao động tiên tiến 95% trong toàn ngành.	Tháng 12/2020

